



PRKUnews

ฉบับที่ 21 : 27 กันยายน 2563
Story : Churai Kerdkhuan



ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรังครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกตาม GAP



ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์



ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรัง สถาบันวิจัยและฝึกนิสิตวนาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาเกษตรศาสตร์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ผู้ประกอบการ นกนางแอ่นกินรังจะเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจาก พ.ร.บ.สัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2562 จะเปิดให้มีการทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรังอย่างถูกต้องตามกฎหมายคาดว่าจะประมาณปี 2564

ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกนางแอ่นกินรัง” กล่าวว่า ทางทีมคณะนักวิจัยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะดึงเอาทรัพยากรชีวภาพ คือนกนางแอ่น ซึ่งคณะวนศาสตร์มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสัตว์ป่ามาศึกษา ในเรื่องของการจัดการบ้านนกและเป็นเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และที่สำคัญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้เรื่องของการทำฟาร์มอยู่แล้วเพียงนำมาบูรณาการความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของการทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรังและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำอันจะนำไปสู่การส่งออกในอนาคต

ปัจจุบันทีมวิจัยของศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทำฟาร์มนกนางแอ่นมาทำงานร่วมกันและต่อยอดการใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งตรงกับเป้าหมายของศูนย์เพื่อการถ่ายทอด



เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ในการทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรังให้เป็นการเกษตรกรรมแม่นยำ และในอนาคตจะสร้างเครือข่ายร่วมกับเกษตรกรในเชิงพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานวิจัยนี้ส่งไปถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ในระยะสั้นได้เปิดฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกร สำหรับการจัดการฟาร์มนกนางแอ่นกินรังตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices: GAP) 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อน-หลังที่กฎหมายจะรับรองทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้มาตรฐานการส่งออก และจะเป็นการทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรังในประเทศไทยให้พัฒนาและดึงศักยภาพออกมาใช้ ได้ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา อันจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ต่อไป

นี่คือจุดมุ่งหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการทำวิจัย การประสานความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว องค์ความรู้แบบครบวงจรแก่เกษตรกร และยังเป็นต้นแบบแห่งแรกของการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกับกรมปศุสัตว์ มกอช. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการกำหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดในเรื่องของการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าไปในทางสร้างสรรค์ที่คุ้มค่าและยั่งยืน



สำหรับเกษตรกรผู้สนใจที่จะสร้างบ้านหรืออาคารสำหรับนกนางแอ่นกินรัง จากฐานทรัพยากรชีวภาพในการสร้างรายได้ในพื้นที่ ๆ มีศักยภาพทางทีมคณะนักวิจัย จะเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมและเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ร่วมกันให้เป็นระบบเปิดมากขึ้น และหวังว่ากระบวนการนี้จะสามารถสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ลงทุน หรือผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มและสนใจที่จะยกระดับการเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังไปสู่มาตรฐานการส่งออกที่ดีในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ระบบธุรกิจของฟาร์มนกนางแอ่นกินรังถูกต้องตามกฎหมายและจะเดินหน้าไปอย่างสร้างสรรค์ได้

